



ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม

เรื่อง ใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วย เทศบาลตำบลกระโสม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

เพื่อให้การจัดทำแผนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของรายละเอียดประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.krasomcity .go.th](http://www.krasomcity.go.th) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลกระโสมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

คำนำ

เทศบาลตำบลกระโสม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้กำหนดกรอบ ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง การดำเนินงานในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถกำหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงาน และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้เทศบาลตำบลกระโสม สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนคือภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลกระโสม จึงได้จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต่อไป

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑

ส่วนที่ ๒ โครงการ/กิจกรรม

๕

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลกระโสม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีพื้นที่ประมาณ ๑.๖๖๒ ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา ๑๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งอยู่ในเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปตำบลถ้ำ จากจุดที่ห่างจากทางหลวงสายโคกกลอย - พังงา ไปทางทิศตะวันตก ๕๕๐ เมตร และห่างจากปากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำ ในทางทิศเหนือ ๒๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นขนานจากปากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำ และทำเทียบเรือในทิศตะวันออกไประยะ ๑,๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงคลองกระโสมฝั่งตะวันตก ตรงที่บรรจบกับคลองสายยันต์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝั่งตะวันตกของคลองกระโสม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๕๕๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขต ๔

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

กระโสมมีสภาพเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบ ราบลุ่ม และเนินควน โดยมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ผ่านกลาง ในแนวเหนือ - ใต้ มีคลองถ้ำไหลผ่านทางด้านตะวันตก พื้นที่ส่วนนี้เป็นป่าจาก และป่าโกงกาง ด้านใต้ และด้านตะวันตก เป็นคลองกระโสมซึ่งมีความลาดเอียงไปทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลกระโสม มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๒ ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ธันวาคม ไปถึงเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๕ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ไปถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๕ องศาเซลเซียส

จากการที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คืออยู่ระหว่าง ๒๙ - ๓๗ องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดิน ประกอบไปด้วย ดินเค็มชายฝั่งทะเล ดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านแนวพื้นที่เขตเทศบาล มี ๒ สาย ได้แก่ คลองถ้ำ และคลองกระโสม

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่า

ลักษณะของไม้จะเป็นป่าจาก ป่าไม้โกงกาง ป่าละหมาะ สวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๓ โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น ๒ ชุมชน จึงได้จัดตั้งเป็นชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ การแบ่งเขตชุมชน มีดังนี้

ชุมชนตลาดเหนือ

หมู่ที่ ๑ บางส่วน ตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร เขตเทศบาลตำบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล ๔ (ซอยลำวะ) ฝั่งซ้าย จนถึงซอย เทศบาล ๔/๑ ฝั่งซ้ายทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล ๓ (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งซ้ายทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล ขนาดพื้นที่ ประมาณ ๐.๘๑๖ ตร.กม.

ชุมชนตลาดใต้

หมู่ที่ ๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๓ ตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร เขตเทศบาลตำบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล ๔ (ซอยลำวะ) จนถึงซอย เทศบาล ๔/๑ ฝั่งขวาทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล ๑ (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งขวาทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล (พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ชุมชนตลาดเหนือ) ขนาดพื้นที่ประมาณ ๐.๘๔๖ ตร.กม.

๓. ด้านประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระโสม ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง มีดังนี้

ตารางรายละเอียดสถิติจำนวนประชากร เทศบาลตำบลกระโสม

พ.ศ.	หมู่ที่	จำนวนประชากร (คน)			จำนวน (หลังคาเรือน)
		ชาย	หญิง	รวม	
๒๕๖๒	หมู่ที่ ๑	๖๗๑	๗๓๙	๑,๔๑๐	๖๑๕
	หมู่ที่ ๓	๑๗๒	๒๑๔	๓๘๖	๑๔๕
รวม		๘๔๓	๙๕๓	๑,๗๙๖	๗๖๐
๒๕๖๓	หมู่ที่ ๑	๖๙๓	๗๕๑	๑,๔๔๔	๖๑๙
	หมู่ที่ ๓	๑๗๔	๒๑๒	๓๘๖	๑๔๗
รวม		๘๖๗	๙๖๓	๑,๘๓๐	๗๖๖
๒๕๖๔	หมู่ที่ ๑	๖๙๗	๗๔๐	๑,๔๓๗	๕๖๗
	หมู่ที่ ๓	๑๗๐	๒๑๖	๓๘๖	๑๓๗
รวม		๘๖๗	๙๕๖	๑,๘๒๓	๗๐๔

๔.ระบบเศรษฐกิจ

๔.๑ การเกษตร

พื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม มีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑๐๑.๐๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ ของพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบนอกของชุมชน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

๔.๒ การประมง

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลกระโสม เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลเลย ฝั่งอันดามัน ถือได้ว่าเป็นเทศบาลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล เช่น กุ้ง หอย ปูปลา ประชาชนบางส่วน จึงมีการทำประมงชายฝั่ง

๔.๓ การบริการ

พื้นที่ในเขตเทศบาลมีขนาดเล็ก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลจึงขึ้นอยู่กับการค้า และการบริการเป็นหลัก ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการระดับอำเภอ สถาบันการเงินและมีท่าเทียบเรือ สู่ระกุล เป็นท่าเทียบเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ลักษณะการค้าและการบริการของชุมชน จึงเป็นการค้า และการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทขายของชำและของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย บริการเรือนำเที่ยวและอื่นๆ

๔.๔ การท่องเที่ยว

ลักษณะการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกระโสม ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างจำลองขึ้น คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ (JAMES BOND ๐๗) และมีท่าเรือสู่ระกุล ให้บริการนักท่องเที่ยว เที่ยวชมอ่าวพังงา โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ เรือนำเที่ยวให้บริการในลักษณะของการเช่าเหมาลำ โดยมีเส้นทางเดินเรือเริ่มจากท่าเทียบเรือสู่ระกุล - เขาตูปู โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง/เที่ยว และในพื้นที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเล และในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลกระโสม มีสถานที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น วัดมาตุคุณาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความ รุ่มรื่น และความสวยงามของธรรมชาติ, สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดมาตุคุณาราม (วัดเก่าเจริญธรรม) มีป่าไทร ขนาดใหญ่ที่สวยงาม, ต้นอัมฤตย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า อีกทั้งมีการจัดงานประเพณีต่างๆ ประจำปี ที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงประเพณีและวัฒนธรรม

๔.๕ อุตสาหกรรม

ในพื้นที่เทศบาลมีอุตสาหกรรมบริการ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงซ่อมเรือ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และปั้มน้ำมัน ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนมีการทำใบจากยาสูบ เป็นต้น

๔.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ลักษณะการค้าและการพาณิชย์ เป็นการค้าขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชากรที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภท ขายของชำ และของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย บริการเรือนำเที่ยว และเนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองจึงไม่มีกลุ่มอาชีพในพื้นที่

๔.๗ แรงงาน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ รับจ้าง รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค้าขาย

๒.	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลประจำปี	จัดกิจกรรมและตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	บริเวณหน้าสภ.ตะกั่วทุ่งหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม													
----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--